



สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงปักกิ่ง

75 ปี กับความมั่นคงทางอาหารของสาธารณรัฐประชาชนจีน
พัฒนาอย่างต่อเนื่องและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแบบก้าวกระโดด



รายงานความสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจีนใหม่ ตลอด 75 ปี ซึ่งประกาศโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติว่า นับตั้งแต่การก่อตั้งประเทศจีนใหม่ กำลังการผลิตอาหาร (ธัญพืช) ของจีนได้รับการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องและการผลิตอาหารของประเทศบรรลุได้เป้าหมายการพัฒนาแบบก้าวกระโดด

ในช่วงเริ่มต้นของการก่อตั้งประเทศจีนใหม่ผลผลิตอาหารของจีนมีเพียงกว่า 1 แสนล้าน กิโลกรัม ตั้งแต่การปฏิรูปและการเปิดประเทศ การผลิตอาหารในประเทศมีการกำกับ จัดการ และ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยผลจากการประชุมสมัชชาแห่งชาติครั้งที่ 18 ของพรรค ยุทธศาสตร์ "storing grain on the ground and storing grain in technology" ส่งผลให้ความสามารถในการผลิตอาหารของจีนได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยี

ปี 2558 กำลังการผลิตธัญพืชของจีนสูงถึง 6.5 แสนล้านกิโลกรัม ความสามารถในการผลิตเติบโตเป็นเวลา 9 ปีติดต่อกัน ในปี 2566 กำลังการผลิตธัญพืชจีนสูงถึง 6.95 แสนล้านกิโลกรัม เพิ่มขึ้น 5.1 เท่าจากปี 2492 โดยผลผลิตธัญพืชต่อหัวอยู่ที่ 246.5 กิโลกรัม ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของเส้นความมั่นคงอาหารโลกที่ 200 กิโลกรัม

หลังจากการก่อตั้งประเทศจีนใหม่ จีนได้ส่งเสริมการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานการเกษตร มุ่งเน้นการอนุรักษ์น้ำในพื้นที่เพาะปลูก ปรับปรุงความสามารถในการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ ให้มีเสถียรภาพมากขึ้น ใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตทางการเกษตร พร้อมส่งเสริมการก่อสร้างพื้นที่เพาะปลูกที่มีมาตรฐานสูงอย่างต่อเนื่อง โดยจากข้อมูลสถิติของปลายปี 2566 จีนได้สร้างพื้นที่เพาะปลูกทั่วประเทศที่มีมาตรฐานสูง กว่า 417 ล้านไร่ เพิ่มขึ้น 2.6 เท่า เมื่อเทียบกับปี 2495 และมีพื้นที่ชลประทานขนาดใหญ่และขนาดกลางมากกว่า 7,300 แห่ง ล้วนมีบทบาทสำคัญในการรับประกันความมั่นคงทางอาหารของประเทศ

ปัจจุบันอัตราการเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรโดยรวมทั่วประเทศมากกว่าร้อยละ 73 การเพาะปลูกข้าวโพดและข้าวมีการใช้เครื่องจักรในกระบวนการผลิตมากกว่าร้อยละ 80 การทำ การเกษตรของจีนก่อนหน้านี้ขึ้นอยู่กับกำลังคนเป็นส่วนใหญ่ แต่ปัจจุบันนี้ขึ้นอยู่กับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นสำคัญ โดยปี 2566 มีอัตราการใช้เทคโนโลยีในการเกษตร ร้อยละ 63.2 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 8.7 เมื่อเทียบกับข้อมูลเมื่อ 10 ปีก่อนหน้า ก้าวขึ้นเป็นประเทศแนวหน้าของโลก

แหล่งข่าวที่มา: <https://baijiahao.baidu.com>